

Trong một số trường hợp, không thể tránh khỏi việc xử lý các khoản thanh toán quá hạn dựa trên luật pháp và quy định

Một loạt các dịch vụ cư trú được cung cấp bởi thuế, phí bảo hiểm và phí người dùng do công dân trả. Nhiều người thanh toán trước thời hạn thanh toán, nhưng có một số người không chấp nhận thanh toán ngay cả khi đã hết thời hạn thanh toán. Nếu quá hạn không được giám sát, nó sẽ không chỉ dẫn đến việc pha loãng hơn nữa nhận thức về thanh toán mà còn không thể duy trì sự công bằng với những người đang thanh toán đúng cách. Ngoài ra, việc tăng các khoản phải thu có thể gây áp lực lên tài chính của thành phố và cản trở hoạt động của chính quyền thành phố, chẳng hạn như đình chỉ các dịch vụ cho cư dân. Để tránh tình trạng như vậy, nếu không có phản hồi cho các yêu cầu thanh toán lặp đi lặp lại hoặc nếu người đó không trả lời thanh toán tự nguyện mặc dù tình huống có thể thanh toán, người chậm nộp thuế, phí bảo hiểm, phí người dùng, v.v. có thể bị "xử lý nợ" theo luật pháp và quy định.

Xử lý phạm pháp là gì?

Bất kể ý định của người chậm nộp thuế và các khoản phí bảo hiểm khác nhau, v.v., để buộc thu thuế quá hạn, v.v., tài sản của người quá hạn bị tịch thu, và trong một số trường hợp, tài sản được trao đổi để bán đấu giá công khai, v.v., và thuế quá hạn, v.v. được sử dụng cho thuế quá hạn, v.v.

Dòng chảy xử lý quá hạn, vv

Quy trình cơ bản của các thủ tục xử lý phạm pháp như sau.

Thời hạn thanh toán → nhắc nhở → yêu cầu → khảo sát và khám xét tài sản → tịch thu tài sản → tịch thu tài sản → xử lý trao đổi, thuế thành phố quá hạn, v.v.

Nếu thời hạn thanh toán đã qua, nó sẽ là quá hạn

Không thanh toán trước thời hạn quy định (thời hạn thanh toán) được gọi là "nợ quá hạn". Nếu bạn quá hạn, bạn sẽ bị thành phố thúc giục thanh toán bằng những lời nhắc nhở và yêu cầu.

Ngoài ra, kể từ ngày sau thời hạn thanh toán, số tiền nợ sẽ được cộng thêm cho đến khi số thuế quá hạn được thanh toán đầy đủ, do đó số tiền chậm nộp sẽ tăng lên khi số tiền chậm nộp càng tăng.

Ngoài ra, việc thanh toán các khoản nợ cũng được pháp luật yêu cầu, v.v., và ngay cả khi chỉ có các khoản nợ chưa được thanh toán, họ sẽ phải chịu xử lý quá hạn.

Gửi thư yêu cầu dựa trên luật pháp và quy định

Nếu thanh toán không được thực hiện sau thời hạn thanh toán, thư nhắc nhở sẽ được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày đến hạn. Thư yêu cầu không chỉ là một yêu cầu thanh toán, mà là một thủ tục tiên quyết để xử lý quá hạn theo quy định của pháp luật và nếu thanh toán không được thực hiện sau thời hạn thanh toán, một lời nhắc nhở sẽ luôn được gửi theo quy định của pháp luật.

Luật thuế địa phương quy định rằng nếu bạn không thanh toán đầy đủ trước ngày 10 ngày trôi qua kể từ ngày phát hành thư yêu cầu, bạn phải "thu giữ tài sản" của người phạm pháp, vì vậy nếu bạn nhận được thư yêu cầu, vui lòng thanh toán ngay lập tức.

Xin lưu ý rằng nếu bạn thanh toán sau thời hạn thanh toán, bạn có thể nhận được thư nhắc nhở do nhầm lẫn.

Thông báo qua điện thoại, tài liệu, v.v.

Nếu thư yêu cầu được gửi nhưng thanh toán không được thực hiện, khoản thanh toán có thể được yêu cầu tự nguyện qua điện thoại, nhắc nhở bằng văn bản hoặc thăm viếng.

Điều tra, khám xét tài sản

Nếu khoản thanh toán không được chấp nhận ngay cả sau khi có yêu cầu hoặc yêu cầu thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra tài sản với văn phòng chính phủ, tổ chức tài chính, người sử dụng lao động, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba chiếm giữ tài sản của người quá hạn (tất cả các tài sản như tiền lương, tiền gửi và tiết kiệm, bất động sản, động sản, ô tô và các khoản phải thu).

Ngoài ra, nếu cần thiết để tìm hoặc thu giữ tài sản, chúng tôi có thể buộc khám xét nơi cư trú của người phạm pháp hoặc người có liên quan của họ, bất kể ý định của bên kia.

Theo các quy định từ Điều 141 và 142 đến Điều 147 của Đạo luật Thu thuế Quốc gia, việc khám xét và khám xét tài sản này có thể được thực hiện mà không cần có sự đồng ý trước của người phạm pháp.

Tịch thu tài sản

Chúng tôi xác định tài sản sẽ bị thu giữ thông qua khảo sát tài sản và thu giữ tài sản của người phạm tội. Trong trường hợp tịch thu nhà, tùy thuộc vào tài sản, một "thông báo đính kèm" sẽ được gửi không chỉ cho chính người phạm pháp mà còn cho các bên quan tâm của tài sản (chủ lao động, tổ chức tài chính, người thế chấp bất động sản, v.v.).

Khi thực hiện tịch thu bất động sản...

Nó sẽ được liệt kê là "thu giữ" trên sổ đăng ký bất động sản.

Một "thông báo thu giữ" được gửi đến người nhận thế chấp hoặc chủ sở hữu quyền khác trên sổ đăng ký để thông báo cho họ rằng bất động sản đã bị tịch thu.

Bất động sản bị tịch thu bị cấm xử lý hợp pháp (bán, tặng cho) hoặc trên thực tế (thiệt hại, phá hủy). Ngay cả khi có sự chuyển giao quyền sở hữu sau khi thu giữ, thành phố sẽ được ưu tiên đăng ký thu giữ, vì vậy có thể trao đổi nó như tài sản của kẻ phạm pháp trước khi chuyển quyền sở hữu.

Nếu thanh toán không được thực hiện ngay cả sau khi thu giữ, thành phố có thể bán nó (đấu giá công khai) và sử dụng nó để trả thuế thành phố quá hạn.

Khi tiền lương, tiền gửi và tiền tiết kiệm bị cắt xén...

Trong trường hợp tiền lương, chúng tôi sẽ gửi "thông báo thu giữ" đến nơi làm việc và trong trường hợp tiền gửi và tiết kiệm, chúng tôi sẽ gửi "thông báo thu giữ" cho tổ chức tài chính.

Trong trường hợp cắt giảm lương, một số tiền nhất định sẽ được khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của bạn cho đến khi thuế thành phố quá hạn được thanh toán đầy đủ.

Số tiền tiết kiệm và tiền lương bị tịch thu sẽ được sử dụng cho các khoản thuế thành phố quá hạn sau khi thu.

Tài sản khác bị thu giữ là...

Ngoài tiền lương, tiền gửi và bất động sản, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, ô tô, chứng khoán, thu nhập cho thuê, các khoản phải thu, tài sản di chuyển (thiết bị điện, kim loại quý như đồ trang sức, đồ cổ, tranh vẽ, v.v.) có giá trị tiền tệ và có thể được sử dụng để đánh thuế bằng cách trao đổi có thể bị tịch thu.

## Hỏi & Đáp về việc xử lý quá hạn

Câu hỏi 1: Chiếm giữ tài sản khi chưa được sự đồng ý của người nộp thuế có được sự đồng ý của người nộp thuế có vi phạm pháp luật hay không?

Trả lời 1 Luật quy định rằng "nếu việc thanh toán không được thực hiện đầy đủ trước ngày 10 ngày trôi qua kể từ ngày phát hành thư yêu cầu, tài sản phải bị thu giữ" (Điều 331 Luật thuế địa phương, v.v.). Vì lý do này, tịch thu là một xử lý hành chính hợp pháp không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của người nộp thuế.

Câu hỏi 2: Thực hiện khảo sát tài sản tại tổ chức tài chính mà không có sự đồng ý của người nộp thuế có vi phạm Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân không?

Trả lời 2: Nếu bạn chậm nộp thuế, v.v., bạn sẽ có thể điều tra tất cả tài sản của mình theo Đạo luật Thu thuế Quốc gia. Để tiến hành điều tra dựa trên luật pháp và quy định, các tổ chức liên quan như người sử dụng lao động và tổ chức tài chính phải hợp tác với cuộc điều tra của chính quyền địa phương, là cơ quan thực thi. Từ những điều trên, các cuộc khảo sát tài sản này là các cuộc điều tra tài sản hợp pháp không mâu thuẫn với Luật Bảo vệ Thông tin Cá

nhân.

Câu hỏi 3: Nhân viên tòa thị chính có quyền thu giữ tài sản như cán bộ cơ quan thuế không?

Trả lời 3: Nhân viên thực hiện công việc thu thuế tại tòa thị chính là người thu thuế đã được thị trưởng ủy quyền kiểm tra, điều tra việc áp dụng và thu thuế hoặc truy thu theo quy định của Luật thuế địa phương. Thủ tục xử lý các khoản thanh toán quá hạn, là nhiệm vụ của người thu thuế, được quy định trong Đạo luật thu thuế quốc gia, nhưng nó cũng được áp dụng với những sửa đổi thích hợp cho Luật thuế địa phương và các luật và quy định khác liên quan đến việc thu thuế và phí công.

Nếu bạn có lý do thuyết phục cho việc thanh toán, vui lòng cho chúng tôi biết

Nếu bạn có một lý do thuyết phục khiến việc thanh toán tạm thời khó khăn trước ngày đáo hạn, chẳng hạn như thu nhập giảm đáng kể do thảm họa, bệnh tật, thất nghiệp hoặc đóng cửa doanh nghiệp, vui lòng tham khảo ý kiến của bộ phận phụ trách thay vì để nguyên vì bạn không thể thanh toán.